



ปีที่ 38 ฉบับที่ 2085 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 0105 จำนวน 1 อัตรา

เงื่อนไขของตำแหน่ง - ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอายุไม่เกิน 55 ปี

- เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
- ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ <http://www.lru.ac.th> สอบถามได้ที่ 042 - 0835223 - 8 ต่อ 41115

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้อมใจวันทาบูชาครูช่าง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน้อมใจวันทาบูชาครูช่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงความเชื่อและศรัทธา ในองค์พระวิษณุกรรม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

☛ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำกัด มีความประสงค์ขอสำรวจข้อมูลบุตรของสมาชิกประจำปี 2561 เพื่อจัดทำไว้สำหรับ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก โดยให้สมาชิกส่งรายชื่อบุตรพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรของสมาชิก โดยระบุด้วยว่าบุตรเรียนที่ไหน ชั้นอะไร ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่งานธุรการฯ ศูนย์ฯ พาสะ สอบถามได้ที่ 042 - 0835223 - 8 ต่อ 41116

ประกาศเรื่องการขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 204 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,060,000 บาท (สามล้านหกหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบให้นิสิตนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 จำนวน 104 ทุน นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ออกประกาศแจ้งให้นักศึกษา ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้ทุนการศึกษาฯ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนใหม่

- เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาในเอกศึกษา 2561 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นปีที่ 2 (GPA) 2.75 ขึ้นไป
- มีฐานะยากจน เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
- มีความประพฤติดีเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ
- มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามที่มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยหรือกำหนดการสอบใบสมัคร และการยื่นใบสมัคร
- ผู้ประสงค์จะขอรับทุนจะต้องแจ้งความจำนง และขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
- ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเอง และเขียนข้อความบรรยายความสนใจ กิจกรรมต่างๆ และสาเหตุที่สนใจขอรับทุนนี้
- ผู้สมัครต้องแนบรูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมกับใบสมัครและแสดงใบผลการศึกษา
- ผู้สมัครต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี หรือผู้แทน ลงนามในหนังสือรับรอง

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อสถานศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่เพื่องานทุนการศึกษา จะได้ดำเนินการจัดทำหนังสือส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปที่ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 **การยื่นใบสมัครขอรับทุน**

นักศึกษายื่นส่งเอกสารการขอรับทุนเพื่อการศึกษาและหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ **ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิทยุการ** สอบถามได้ที่ 042 - 0835223 - 8 ต่อ 41171 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.std.lru.ac.th

**ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการจัดการ**

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้มาสมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 คน และประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ประเภทคณาจารย์สำนักศึกษา วิชาศึกษาทั่วไป และประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ผลปรากฏว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการจัดการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560

เนื่องจากมีผู้สมัครเท่ากับจำนวนของตำแหน่งที่รับสมัคร จึงอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560 จึงประกาศผลการเลือกโดยไม่มีการลงคะแนนและให้ถือว่าผู้หนึ่งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป และประเภทคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

1. **นายนิทร จิตติเกษม** พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการสังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาการศึกษาศึกษาทั่วไป
2. **นายวรกร พิมพาคูณ** พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

งานอนามัยและพยาบาล ขอเชิญบริจาคโลหิต

☞ งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมชุมชนทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

**การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 009/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศให้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

- คุณสมบัติ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย** ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือในชุมชน วิชาการ และสังคม
 - มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 - มีความสนใจ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
 - ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อ ให้คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายกองคึกการนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (ศูนย์เลย และศูนย์ขอนแก่น) และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (ศูนย์เลยและศูนย์ขอนแก่น) เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับ การสรรหาเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ไม่เกิน 2 ชื่อโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร **ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ งานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น** ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมในวันประชุมพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 20 กันยายน 2561

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากรายชื่อตามข้อ 2 จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิจารณาเลือกบุคคลคนหนึ่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาจารย์ตรวจแวง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่อยู่เวร : 1.นายฤทธิเดช เพ็ชรจันศรี 2.นายปริญญา จิตโคตร 3.นายธงชัย นามวงษ์ 4.นายประยงค์ แก้วสิมมา 5.นายอนุชา ผิวเหลือง 6.นายวรรณเกิด ทับสันต์
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ : นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

บรรณาธิการ : นายกนก นามคันธ์
อาจารย์อยู่เวร : นายปกรณ์เกียรติ ภูทองพลอย
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายพรณรงค์ วรชิงนา